

แต่ ... สาวผมยาวที่รักทุกคน

นำเสนอเมื่อ : 15 พ.ค. 2552

ลูกเกสาวผมยาว

3 ลูกเกสาวผมยาว

สำหรับสาวผมยาวแล้ว การตัดผมดูจะเป็นเรื่องทำได้ยากในลำดับต้นๆ แต่การไว้ผมยาวแบบเดิมๆ แบบเดียวก็อาจทำให้คุณดูน่าเบื่อได้ ฉะนั้น อย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับทรงผมแบบเดิมๆ ทุกเมื่อ เชิญมาใช้ชีวิตของเราเพิ่มความทันสมัยให้แก่ลูกของสาวผมยาว โดยไม่ต้องพึ่งพากรรไกรให้แสงใจ

เกล้าให้เกทรงแบบไหน

ผมพองสวยม้วนเป็นมวยในแบบที่จิตใจให้ยุ่งนิดๆ เพื่อจะได้ดูไม่เป็นทางการเกินไป แต่ก็เนียบอยู่ในที่ไม่ใช่ผมมวยที่ม้วนแบบขอไปที เหมือนกับว่าเพิ่งอาบน้ำเสร็จออกมาใหม่ๆ และยังไม่ได้ทำผมหรอกนะ

แต่งอย่างไร

คุณสามารถเกล้าผมได้หลากหลายแบบ และนี่คือ 3 วิธีในการสร้างลูกที่แตกต่างกัน

วิธีที่ 1. ก้มศรีษะลง แล้วไข้แปรงแปรงผมจากโคนลงมาเพื่อเพิ่มโวลุ่ม จากนั้นเงยศรีษะขึ้นแล้วรวบผมม้วนเป็นเกลียวหลวมๆ คุณสามารถใช้กิ๊บสวยๆ ตรึงผมให้แน่นและเพิ่มเสน่ห์ให้ทรงผมเพิ่มขึ้น

วิธีที่ 2 เป่าผมให้แห้ง แล้วแสกผมด้านข้างต่ำๆ ไข้ข้างมัดผมเป็นหางม้า แล้วม้วนปลายผมรอบๆ ข้างรัดผมให้เป็นมวยหลวมๆ ใช้กิ๊บตรึงปลายผมให้แน่น

วิธีที่ 3 แสกผมด้านข้าง แล้วรวบผม (ด้านเดียวกับที่แสก) ม้วนผมเข้าไปข้างใต้ แล้วใช้กิ๊บตรึงไว้ อย่าให้ดูเนียบเกินไป จากนั้นฉีดสเปรย์บางๆ เพื่อให้ผมอยู่ทรงยิ่งขึ้น

เสน่ห์ของที่คาดผมทรงแบบไหน

ผู้หญิงทุกคนควรมีที่คาดผมอันเล็กๆ เอาไว้ใช้สักอัน มันดูเก๋และทันสมัยเสมอ แต่การใช้ที่คาดผมใหญ่ทันสมัยสุดๆ ในตอนนี้ต้องเป็นผมเกลากับที่คาดผม ไม่ว่าจะเกล้าเป็นหางมาหรือผมม้วนๆ โดยคาดผมให้ชิดกับโคนผมเหนือหน้าผาก หรือเหนือโคนผมเล็กน้อย แต่อย่าใส่ที่คาดผมอันเล็กๆ กับผมปล่อยยาว เพราะมันดูเหมือนนักเรียนประถมมากกว่าจะเป็นสาวเปรี้ยว

แต่งอย่างไร

คุณสามารถสร้างลุคสวยๆ จากที่คาดผมได้แตกต่างกันถึง 3 แบบ คือ

วิธีที่ 1 ไข้ที่คาดผมอันเล็กๆ คาดที่โคนผมชิดหน้าผากแล้วรวบผมด้านหลังเป็นหางมา

วิธีที่ 2 ใช้ผสมแบบเพิ่มความหนาของขนผมขึ้นๆแล้วเป่าให้แห้งโดยใช้นิ้วมือ เพื่อให้ผมดู蓬松สวย ม้วนผมข้างหลังเป็นมวยหลวมๆ แล้วใช้ที่คาดผมอันบางๆ คาดทางจากโคนผมสัก 3 ซม.

วิธีที่ 3 รวบผมเป็นหางม้าหลวมๆต่ำๆ แล้วม้วนผมหนีบเข้าไปข้างใต้ ใช้กิ๊บตรึงให้แน่น แล้วใช้ริบบิ้นชาติแทนที่คาดผม โดยผูกโบวน่ารักๆไว้ที่ด้านข้าง หรือผูกเงื่อนหลวมๆไว้โตผมก็ได้

ครึ่งรวบครึ่งปล่อย

ทรงแบบไหน

ทรงผมที่ดูสบายๆแต่เนี้ยบนี้เป็นวิธีที่ง่ายตายและรวดเร็วในการเติมแต่งให้ผมปล่อยของคุณดูสวยขึ้นทันตา แต่ผมส่วนที่ปล่อยยาวลงมาต้องเป็นผมหยิกนิดๆ ยุงหนอยๆ ที่ดูเวยาวน อयरรวบผมข้างบนเรียบตึง และผมส่วนที่ปล่อยลงมาก็หวีเรียบกริบ แบบนั้นจะดูเป็นเด็กกะโปโลเกินไป

แต่งอย่างไร

ลुकนี้สามารถสร้างความแตกต่างได้ 3 แบบเช่นกัน คือ

วิธีที่ 1 ใช้หวีสับสวยๆหวีเสียผมส่วนหน้าขึ้นไปตรึงไว้บนกระหม่อม พยายามให้ผมส่วนหน้าดู蓬松นิดๆและผมส่วนที่ปล่อยลงมา ต้องให้ดูยุ่งนิดๆอย่าหวีเรียบ

วิธีที่ 2 รวบผมส่วนบนไปข้างหลังด้วยยางรัดผม แล้วใช้ผมม้วนรอบยางรัดผม ให้ผมส่วนบน蓬松ๆและผมที่ปล่อยลงมาเป็นลอนยุ่งๆเล็กน้อย

วิธีที่ 3 ทำผมด้วยวิธีที่ 1 หรือ 2 แล้วทำให้ลอนผมดูเนี้ยบขึ้น ด้วยการใส่แปรงกลมม้วนลอนผม เริ่มจากใบหูลงมายังปลายผม หรือใช้คีมม้วนผมไฟฟ้าแกนขนาดใหญ่กับผมแห้ง โดยฉีตสเปรย์เล็กน้อยก่อนม้วนเพื่อให้ลอนอยู่ตัว

[เพื่อน ๆอยากดูแบบผมยาวสวย ๆเข้าไปดูได้ตามlink ด้านล่างนะคะ สวยสวยทั้งนั้น](#)

Create Date : 11 พฤษภาคม 2551

Last Update : 15 พฤษภาคม 2551 12:00:41 น.

3 comments